

ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และของเสีย
จากโรงงานผลิตยางแท่ง ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะเจ็ด ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และของเสีย จากโรงงานผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบ โรงงานไม่ระบายน้ำเสียออกภายนอก แต่จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งมาตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบว่า มีค่า TDS TSS BOD และ COD เกินเกณฑ์มาตรฐาน คณะตรวจสอบจึงได้แนะนำให้โรงงานเร่งบำบัดน้ำเสียที่ตกค้างอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ซึ่งเป็นระบบบำบัดด้วยเคมีก่อนเพื่อตั้งตะกอนออกจากน้ำเสีย แล้วส่งน้ำเสียไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ จำนวน ๔ บ่อ

๒. โรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากกองวัตถุดิบ (ก้อนขี้ยาง) โดยการจัดเก็บในโกดัง และฉีดน้ำสัปดาห์ละ ๑ ครั้งบริเวณกองวัตถุดิบ และบริเวณอื่นๆ ที่มีกลิ่น รวมทั้งได้ปรับปรุงกลิ่นจากเตาอบยาง โดยติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นใหม่เป็นระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ UV ขณะตรวจสอบภายในบริเวณโรงงานได้รับกลิ่นเหม็นลดลงจากเดิม และจากการติดตามตรวจสอบกลิ่นภายนอกโรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านจิตอาสาเป็นประจำทุกวัน พบว่าระดับกลิ่นลดลงจากเดิมมาก

๓. ของเสียที่ชาวบ้านแจ้งว่าโรงงานนำไปทิ้งไว้บริเวณใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่จันดี โรงงานชี้แจงว่าเป็นเศษดิน ทราบ และเปลือกไม้ จากการคัดแยกวัตถุดิบ ซึ่งเป็นกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.๒ เพื่อนำไปหมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงดิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว โดยมีเกษตรกรรับซื้อไปใช้ในพื้นที่เกษตรประมาณ ๒๕ ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้นำไปกองไว้บริเวณที่ดินใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก่อนทยอยนำไปใช้ในแปลงเกษตร

๔. คณะผู้ตรวจสอบได้แนะนำให้โรงงานจัดหาบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

